

# THAN UYÊN VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRUNG KIÊN\*

**T**rong thời gian vừa qua, mặc dù thời tiết không thuận lợi, tình hình thị trường hàng hoá và dịch vụ diễn biến phức tạp, dịch bệnh bùng phát, Huyện uỷ, UBND huyện Than Uyên đã động viên cán bộ và nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009, tiến tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009.

## 1. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2009.

*Về phát triển kinh tế*, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai sản xuất vụ đông xuân cơ bản đảm bảo lịch thời vụ, cung ứng giống, vật tư, phân bón đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhân dân. Các chỉ tiêu về trồng trọt cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra: diện tích gieo trồng lúa đông xuân đạt 1.430 ha, vượt 3,6% kế hoạch; ngô đông xuân: 1.213,5 ha, đạt 78,6% kế hoạch. Tổ chức cung ứng 455,39 tấn phân bón; 43,35 tấn lúa, 18,33 tấn ngô, 1,6 tấn đậu tương giống phục vụ sản xuất. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, không để dịch lở mồm long móng, cúm gia cầm H5N1 lây lan vào địa bàn huyện. Đến nay, UBND huyện đã tổ chức sơ kết sản xuất vụ đông xuân, triển khai chỉ đạo sản xuất vụ hè thu và thu đông năm 2009.

*Trong lĩnh vực giáo dục*, huyện thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, cung cấp trang thiết bị dạy và học, đánh giá quá trình quản lý, dạy và học. Quy mô trường lớp, số lượng giáo viên cơ bản đảm bảo yêu cầu và được bố trí, phân công giảng dạy hợp lý.

Đội ngũ giáo viên từng bước được trẻ hoá, đạt tiêu chuẩn, chuyên môn vững. Phương pháp dạy học thường xuyên được đổi mới. Vì vậy, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, luôn dẫn đầu trên toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh đạt từ trung bình trở lên: mầm non đạt 99,1%, tiểu học: 97,6%, THCS: 89,3%; tỷ lệ học sinh khá giỏi khối THCS chiếm 24%, tiểu học, mầm non: trên 50%.

*Về y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình*, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGD huyện tăng cường triển khai chiến dịch truyền thông về CSSKSS/KHHGD đến các vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mở 4 lớp tập huấn công tác DS-KHHGD cho 193 học viên là cán bộ chuyên trách, cộng tác viên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo, tổ chức khám, chữa bệnh cho 55.481 lượt người; trong đó, có 31.531 lượt người nghèo. Chương trình quốc gia về y tế được triển khai đồng bộ, đảm bảo theo kế hoạch. Tổ chức tốt các hoạt động theo 10 tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế. Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho 36 cán bộ y tế thôn bản; tập huấn cho cán bộ xã về công tác quản lý thực hiện các chương trình y tế quốc gia. Hiện tại, dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến rất nhanh và phức tạp, vì vậy, huyện đã nhanh chóng thành lập và triển khai hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm ở người.

*Trong lĩnh vực văn hoá, xã hội*, UBND huyện đã triển khai có hiệu quả các hoạt động văn hoá, thể thao mừng Đảng, mừng

\* Học viện Hành chính.

Xuân như lễ hội Xòe chiêng tại xã Mường Kim, biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ công bố thành lập huyện Than Uyên; tổ chức thành công Hội thi Tiếng hát công nhân viên chức huyện Than Uyên lần thứ nhất năm 2009 với 110 tiết mục thuộc 4 thể loại (ca, múa, nhạc, thơ) của 20 đoàn; tổ chức giải việt dã Thanh niên truyền thống huyện Than Uyên với 215 vận động viên của 15 đoàn tham dự; tham dự hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Lai Châu... Thực hiện tốt các chính sách xoá đói giảm nghèo, chăm sóc người có công, cứu trợ xã hội như thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình người có công, tặng 213 suất quà tổng trị giá 52 triệu đồng, cứu trợ đột xuất 25,5 triệu đồng cho 10 hộ.

*An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội* trên địa bàn huyện cơ bản giữ vững, ổn định, các vụ việc được phát hiện và điều tra có hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình hoạt động tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là các vụ trộm cắp tài sản, cướp tài sản có tổ chức với thủ đoạn manh động, liêu lĩnh. Trong 6 tháng đầu năm, phát hiện xử lý 28 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 21 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, xử lý 193 trường hợp vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, thu nộp ngân sách nhà nước 62,64 triệu đồng.

*Trong công tác xây dựng chính quyền*, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo của bộ máy chính quyền từ xã đến các thôn; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, đẩy mạnh công tác hoà giải ở cơ sở; thực hiện tốt công tác thống kê, tổng hợp, đánh giá chất lượng, số lượng cán bộ, công tác điều động, tuyển dụng, nghỉ chế độ, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng các xã, thị trấn và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tình hình tôn giáo ổn định, hiện trên địa bàn huyện,

có 336 khẩu thuộc 55 hộ ở 6 bản của xã Phúc Than, Pha Mu, Tà Hừa theo đạo Tin lành và đạo Thiên chúa.

## **2. Kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư thủy điện Huội Quảng và Bản Chát.**

Di dân, tái định cư phục vụ công trình thủy điện Huội Quảng và Bản Chát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong 6 tháng đầu năm. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư 2 dự án thủy điện Huội Quảng và Bản Chát với mục tiêu đến năm 2010 hoàn thành việc bồi thường, di chuyển và tái định cư các hộ gia đình và cá nhân; đến tháng 6-2011, hoàn thành toàn bộ việc bồi thường và xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc - văn hoá - xã hội trong mặt bằng thi công và vùng ngập hồ chứa dự án thủy điện. Tổng số hộ phải di chuyển tái định cư tính đến năm 2010 của huyện Than Uyên là 2.043 hộ (thủy điện Huội Quảng 729 hộ, thủy điện Bản Chát 1.314). Tổng mức vốn đầu tư di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng hơn 741 tỉ đồng, Dự án thủy điện Bản Chát hơn 2.380 tỉ đồng từ nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Quỹ đất lập khu, điểm tái định cư được hình thành chủ yếu từ việc khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất từ đất chưa sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân sở tại với người dân tái định cư và đất không bị ngập vùng ven hồ chứa. Diện tích đất ở giao cho hộ tái định cư nông nghiệp từ 300-400 m<sup>2</sup>/hộ.

Tại dự án Huội Quảng, mỗi hộ được giao đất sản xuất bình quân từ 0,2 - 0,4 ha đất lúa nước, 0,5 - 0,7 ha đất nương rẫy cố định, 0,1 - 0,3 ha đất trồng cây lâu năm, 1 - 2 ha đất trồng rừng và 3 - 5 ha đất khoanh nuôi tái rừng. Tại dự án Bản Chát, mỗi hộ được giao 0,3 - 0,5 ha đất lúa nước, 0,5 ha đất nương rẫy cố định, 0,2 - 0,5 ha đất trồng cây lâu năm, 0,7 - 1 ha đất trồng rừng và 1 - 2 ha đất khoanh nuôi tái rừng. Ngoài diện tích đất nêu trên, tùy thuộc quỹ đất cụ thể từng khu, điểm tái định cư, có

thể giao thêm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho hộ tái định cư để phát triển sản xuất. Về phương hướng sản xuất, hộ tái định cư nông nghiệp trồng các loại cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, trồng rừng nguyên liệu và rừng phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Tại các khu, điểm tái định cư, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm các công trình thủy lợi (đập dâng, kênh mương), giao thông (đường, cầu treo), hệ thống lưới điện, cấp nước sinh hoạt và trường học, trạm y tế...

Ban Quản lý dự án đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đo đạc kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường cho các hộ di dân tái định cư. Tính đến thời điểm này, đã hoàn thành việc di chuyển cho 293 hộ; trong đó, thủy điện Huội Quang 56 hộ, thủy điện Bản Chát 237 hộ. Ban Quản lý dự án quyết tâm phấn đấu đến năm 2010 sẽ hoàn thành việc bồi thường, di chuyển và tái định cư cho toàn bộ số hộ thuộc diện di chuyển tái định cư.

### **3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.**

*Trong lĩnh vực kinh tế*, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng kết hợp thâm canh tăng năng suất, chất lượng. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn cụ thể hoá kế hoạch sản xuất đến từng thôn, bản, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa, vụ thu đông, đảm bảo cung ứng giống vật tư phục vụ sản xuất; gieo trồng đúng thời vụ. Thực hiện có hiệu quả các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Phấn đấu diện tích trồng lúa vụ mùa đạt 2.205 ha, năng suất đạt 43 tạ/ha; ngô hè thu và ngô đông là 358 ha, năng suất đạt 20 tạ/ha; diện tích trồng đậu tương là 169 ha, năng suất đạt 12 tạ/ha; lạc 62 ha, năng suất đạt 9 tạ/ha; trồng mới thảo quả 25 ha. Tăng đàn gia súc cả năm 7%; trồng mới 500 ha rừng. Thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo phòng, chống lũ lụt, tổ chức trực phòng, chống lụt bão 24/24 giờ; dự trữ

tốt các mặt hàng phục vụ nhân dân trong mùa mưa lũ. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 141.722 triệu đồng. Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu các loại thuế, phí; phấn đấu thu ngân sách đạt 4.735,1 triệu đồng.

*Về giáo dục*, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Thực hiện tốt công tác chia tách, thành lập các trường, huy động học sinh cho năm học 2009-2010. Đẩy mạnh hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn.

*Về y tế*, đảm bảo duy trì, giữ vững các trạm y tế đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh gắn với kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Quyết tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phấn đấu xây dựng mới trạm y tế các xã Hua Nà, Phúc Than, Mường Mít đạt chuẩn quốc gia.

*Trong lĩnh vực văn hoá, xã hội*, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra các hoạt động, dịch vụ văn hoá tại cơ sở; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và tổ chức bình xét danh hiệu văn hoá năm 2009, chăm lo xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tập trung tại cơ sở phục vụ cho nhu cầu văn hoá, thông tin của nhân dân, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước và địa phương gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa; đôn đốc thực hiện cách chính sách hỗ trợ người nghèo, bình xét công nhận hộ thoát nghèo...

(Xem tiếp trang 66).

hội, kinh tế, nhất là công nghệ diễn ra trên thế giới và ở Ôt-xtrây-li-a nên chính quyền liên bang, các bang và lãnh thổ đã đặt ra một số chiến lược nhằm cải cách chương trình hiện tại và đi đến thống nhất điều chỉnh những vấn đề sau:

+ Mô hình tổng thể cũng như thời gian cho việc học tập.

+ Bề rộng và bề sâu trong phần cứng của chương trình (các môn học và nội dung bắt buộc của chúng).

+ Tổng số thời gian dành cho việc nghiên cứu phần cứng của chương trình và các nội dung kiến thức, kĩ năng bắt buộc (của các môn học).

+ Xác định rõ các yêu cầu của chương trình.

Một điểm quan trọng cơ bản là Chính phủ chấp nhận vai trò và trách nhiệm nhằm

bảo đảm cho tất cả học sinh các trường phổ thông có khả năng tiếp cận được phần cứng của chương trình một cách cân bằng và hợp lý. Nhưng Chính phủ không chấp nhận việc trao quyền tự đào tạo rộng rãi cho từng trường phổ thông trong việc chịu trách nhiệm về cấu trúc, nội dung và việc kết nối chương trình đang được thực nghiệm trong một số bang của Ôt-xtrây-li-a hiện nay. Chính phủ ủng hộ mạnh mẽ việc có các hướng dẫn chương trình nhưng không đề ra những quy định quá ngặt nghèo, tức là, bên cạnh phần cứng, bắt buộc của các chương trình, có những quy định yêu cầu cho phép việc đa dạng hoá và tăng thêm sự lựa chọn trong khuôn khổ rộng và cân bằng của chương trình. Khả năng mềm dẻo và linh hoạt này sẽ tăng theo cấp học và sẽ được xem xét mở rộng hơn nữa cho học sinh THPT □

\* \* \* \* \*

## THAN UYÊN VƯỢT QUA KHÓ KHĂN...

*(Tiếp theo trang 60)*

Về công tác an ninh, chính trị, tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng cho các đối tượng cán bộ; tổ chức kiểm tra toàn diện công tác quốc phòng tại một số đơn vị xã, tự vệ cơ quan. Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật tự; trong đó, tập trung vào các địa bàn có các biểu hiện lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật, có nguy cơ xảy ra di cư tự do, các điểm tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. Triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, bóc gỡ, triệt phá các ổ, nhóm tội phạm hình sự, ma túy. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Trong công tác xây dựng chính quyền, tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị

trấn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, hợp đồng; nâng lương, bổ nhiệm cán bộ, công chức; tiếp tục tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thị trấn theo kế hoạch; tổ chức bình xét, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2009. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổ chức thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch.

Để có thể hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Than Uyên đã và đang tập trung mọi nguồn lực và có những giải pháp hợp lý, phù hợp với tình hình của địa phương. Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2009, cùng với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Than Uyên sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao □

*Nguồn: Theo báo cáo của UBND huyện Than Uyên.*